



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/ ๖๒๐๐ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๒๓๓ ปีที่ ๒๙
ข่าวประจำวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

กทม. ชี้แจง

- ❖ ดำเนินมาตรการป้องกันฝุ่นละอองใน รร.กทม.อย่างเข้มข้น
- ❖ เข้มมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

❖ ดำเนินมาตรการป้องกันฝุ่นละอองใน รร.กทม.อย่างเข้มข้น

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการป้องกันอันตรายจากฝุ่นละอองที่อาจก่อให้เกิดต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการศึกษา ได้กำชับสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง ๔๓๗ โรงเรียน ให้ดำเนินการมาตรการป้องกันฝุ่นละออง PM๒.๕ อย่างเข้มข้น รวมถึงจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบให้ปลอดภัย ได้แก่ จัดทำม่านละอองน้ำบริเวณอาคารเรียน เพื่อกำจัดฝุ่นละออง PM๒.๕ จัดให้มี Safe Zone เช่น ห้องเด็กเล็ก ห้องสมุด ห้องประชุม ให้เป็นสถานที่ปราศจากฝุ่นละออง รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียว หรือพื้นที่สีเขียวภายในโรงเรียนให้มากขึ้น ขณะเดียวกันได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แสดงค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM๒.๕ หรือสัญญาณไฟแสดงระดับคุณภาพอากาศภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ทราบถึงสถานการณ์มลพิษทางอากาศที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียน สำหรับการป้องกันการเกิดฝุ่นละอองภายในโรงเรียน ได้กำชับให้ทำความสะอาดบริเวณภายในโรงเรียน และบริเวณโดยรอบให้สะอาด ปราศจากฝุ่นละอองอยู่เสมอ งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่น เช่น การกำจัดขยะด้วยการเผา การจำหน่ายอาหารประเภทปิ้งย่าง บริเวณรอบโรงเรียน งดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลางแจ้งในวันที่สภาพอากาศมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ตลอดจนให้ความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาฝุ่นละออง PM๒.๕ โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนรู้ในวิชาเรียน จัดทำแผนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและส่งต่อนักเรียนไปยังสถานพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน กำหนดบริเวณรับส่งนักเรียนให้เหมาะสม เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองจากเครื่องยนต์ กรณีพบฝุ่นละอองมีค่าเกินมาตรฐานส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน ให้สถานศึกษาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวประกาศหยุดการเรียนการสอนโดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา สำนักพัฒนาสังคม ได้มอบแผ่นกรองอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๙๒ ศูนย์ฯ ในพื้นที่ ๔๕ สำนักงานเขต สำหรับติดตั้งในเครื่องปรับอากาศและพัดลม เพื่อป้องกันและดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็กในห้องเรียน กว่า ๑,๐๐๐ ห้อง ทั้งนี้ ได้ติดตั้งในศูนย์ฯ ทุกแห่งเรียบร้อยแล้ว

❖ เข้มมาตรการ ...

❖ **เข้มมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่**

นายสุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ว่า สำนักเทศกิจได้จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกการจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๔ ช่วงระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ - วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานความมั่นคง ทหาร ตำรวจ อปพร. หน่วยแพทย์พยาบาล มูลนิธิ และอาสาสมัครฯ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บริการประชาชนและจุดตรวจความปลอดภัยและความมั่นคง โดยตั้งจุดบริการประชาชนที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครและเดินทางกลับ โดยเฉพาะในถนนสายหลักที่มีผู้เดินทางไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ทั้ง ๔ ภาค เช่น จุดบริการประชาชนบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ถนนสุวินทวงศ์ ถนนลาดกระบัง ถนนบางนา - ตราด ถนนพระรามที่ ๒ ถนนเพชรเกษม ถนนบรมราชชนนี อีกทั้งยังตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณสถานีขนส่ง ทั้ง ๔ แห่ง ได้แก่ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งเอกมัย สถานีขนส่งสายใต้ใหม่และสายใต้เก่า เป็นต้น ขณะเดียวกันได้ตั้งจุดตรวจความปลอดภัยและความมั่นคง ซึ่งมีเจ้าหน้าที่เทศกิจ ตำรวจ ทหาร อาสาสมัคร ร่วมตรวจตราดูแลความสงบในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน ๓๓ จุด นอกจากนี้ ยังได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบริเวณสถานที่จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ตลอดจนสถานที่จัดกิจกรรมบันเทิงในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีชุมนุมคนจำนวนมาก เช่น หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ เอเชียทีค หน้าห้างไอคอนสยาม ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดทั้ง ๓ กลุ่มดังกล่าวจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง รวมถึงการลงทะเบียนเข้า - ออกทางแพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทุกครั้งอีกด้วย

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร